

## XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC...

(Tiếp theo trang 1)

Đó là chủ đề hội thảo khoa học cấp bộ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức sáng ngày 30/7. Dự và chủ trì hội thảo có GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và đại diện một số đơn vị.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Chủ đề hội thảo là vấn đề tỉnh Thái Bình và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng đang rất quan tâm, cần phải thực hiện nhằm tạo bước đột phá chiến lược cho phát triển trong giai đoạn hiện nay. Dân số Thái Bình hiện có khoảng 2 triệu người, tỷ lệ trong độ tuổi lao động khoảng 60%, đây chính là lợi thế của tỉnh mà không phải địa phương nào cũng có. Hơn nữa, toàn tỉnh hiện có 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 2 trường đại học, 3 trường cao đẳng, năm 2023 tuyển sinh và đào tạo khoảng 36.700 người; tỷ lệ lao

động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25%; tỷ lệ lao động qua đào tạo ngành nghề cung ứng cho khu công nghiệp đạt khoảng 61%. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định: "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội" là 1 trong 3 đột phá phát triển của tỉnh. Hiện nay, Đại học Thái Bình là trường đại học công lập đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực thuộc tỉnh Thái Bình, nằm trong các trường top đầu của khu vực đồng bằng sông Hồng. Trường Chính trị tỉnh Thái Bình là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thông qua hội thảo sẽ mở ra những gợi ý mới để thúc đẩy xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp cho tỉnh Thái Bình nói riêng, khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung có những phát triển mạnh mẽ, góp phần "xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng" theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.



Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu để dẫn hội thảo, GS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao là đột phá chiến lược, là yếu tố quan trọng thúc đẩy khoa học, công nghệ, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho sự phát triển nhanh, bền vững của vùng đồng bằng sông Hồng. Hội thảo là hoạt động quan trọng để nhìn nhận, đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội, thật sự là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt

quá trình cơ cấu lại vùng kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của đất nước.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 40 báo cáo, tham luận. Theo chủ đề hội thảo, từ nhiều góc độ khác nhau, bằng những luận cứ khoa học, các nhà khoa học, các đại biểu đã tập trung phân tích, lý giải về sự cần thiết phải xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bằng sông Hồng; thực trạng xây dựng nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Hồng; trên cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng đồng bằng sông Hồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc

tế sâu rộng và tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các nhà khoa học, các đại biểu đều nhận định công tác xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao vùng đồng bằng sông Hồng là một quá trình bền bỉ, mang tính chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của các bên, bao gồm chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, các doanh nghiệp và toàn xã hội. Trong đó, đặc biệt chú trọng hoàn thiện các cơ chế, chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục và đào tạo.

ĐANG ANH

## ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HĐND HUYỆN...

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng cuối năm 2024. Cử tri huyện Hưng Hà bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh và huyện đạt được cũng như những nghị quyết mà HĐND đã ban hành. Đồng thời, kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường ĐT.453, ĐT.454 đi vào khu lưu niệm nhà bác học Lê Quý Đôn đến đê tả sông Hồng tại xã Độc Lập; đẩy nhanh thi công một số tuyến đường trong định trên địa bàn huyện tạo thuận lợi cho người dân đi lại; có giải pháp khắc phục khó khăn trong việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân ở một số địa phương. Cử tri cũng quan tâm đến các giải pháp bảo đảm môi trường ở nông thôn và nêu ra những điểm hạn chế trong chỉ trả tiền trợ cấp cho đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội qua tài khoản ngân hàng.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Hưng Hà đã giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu tổng hợp chuyển các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết và chuyển kỳ họp HĐND tới.

\* Sáng ngày 30/7, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình tiếp xúc với cử tri 11 xã, phường của thành phố Thái Bình sau kỳ họp thứ tám. Đồng chí Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình dự hội nghị. Cử tri đánh giá cao những nội dung mà kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND thành phố đã thông qua, mong chính quyền các cấp sớm thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện. Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, sớm có giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến đời sống của các hộ dân

tại chung cư tại định cư khu tập thể 4 - 5 tầng, phường Lê Hồng Phong. Trong đó, hướng dẫn cư dân về các thủ tục để ký hợp đồng mua bán điện tử tiếp với Công ty Điện lực Thái Bình với mức giá điện sinh hoạt theo Quyết định số 2941/QĐ-BCT, ngày 8/11/2023 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện; chỉ đạo, có biện pháp để Công ty Cổ phần BIDGROUP (chủ đầu tư) trả chi phí thuê nhà trong thời gian chậm tiến độ bàn giao nhà. Nhà ở của các hộ dân xung quanh dự án khu nhà ở thương mại Lê Hồng Phong - Eden Garden, thành phố Thái Bình bị lún, nứt do ảnh hưởng của việc xây dựng công trình này. Vì vậy, các cấp, các ngành có biện pháp để chủ đầu tư sớm có hướng khắc phục, sửa chữa hoặc bồi thường cho các hộ dân. Cử tri cũng kiến nghị, cần có giải pháp hữu hiệu giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực công trường học; đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố Thái Bình đã phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu tổng hợp chuyển các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết và chuyển kỳ họp HĐND tới.

\* Sáng ngày 30/7, tại xã Trung An và Minh Lãng, HĐND tỉnh, HĐND huyện Vũ Thư phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện với cử tri huyện Vũ Thư sau kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại 2 điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu ra trước kỳ họp thứ tám. Cử tri có bản nhất trí với các báo cáo đưa ra.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri phản ánh tình trạng ách tắc dòng chảy tại một số đoạn sông, kênh dẫn gây ngập úng lúa mùa của

xã Vũ Vinh; hiệu quả sử dụng ứng dụng VNeID hiện nay chưa cao; nhiều trạm bơm ở các xã đồng trũng địa bàn huyện trước kia có cả chức năng tưới và tiêu, tuy nhiên những năm gần đây bị mất chức năng tiêu úng, gây khó khăn cho công tác phòng, chống úng bảo vệ sản xuất; khó khăn cho người cao tuổi khi lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng qua thẻ ATM... Cử tri cũng kiến nghị các cấp, các ngành liên quan xử lý nghiêm một số cơ sở chăn nuôi tại địa bàn xã Vũ Hòa (Kiến Xương) xả chất thải chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xã Vũ Văn; nâng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho nhân dân trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Vũ Thư đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung, đồng thời tiếp thu, chuyển đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

## ĐÔNG HƯNG

## Quán triệt, triển khai các chỉ thị mới của tỉnh, của huyện

Chiều ngày 30/7, Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai các chỉ thị mới của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Gần 250 cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và cán bộ, công chức một số đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đã được quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 26/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 28-CT/HU, ngày 5/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục

sai phạm trong công tác quản lý đất đai; Chỉ thị số 29-CT/HU, ngày 9/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 30-CT/HU, ngày 17/7/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh công tác dân vận trong hệ thống chính trị; kế hoạch của UBND huyện về rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Đông Hưng yêu cầu cấp ủy, tổ

chức đảng, chính quyền, ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện trở lên có đầy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật mới của trung ương, của tỉnh, của huyện để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

TRUNG HIẾU

## HƯNG HÀ

## Gần 500 học sinh được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Chiều ngày 30/7, Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 500 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi: tốt nghiệp THPT có tổng số điểm 3 môn theo khối đạt 26 điểm trở lên; thi đỗ vào lớp 10 năm 2024 - 2025 đạt 40 điểm trở lên; có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên, thi đánh giá năng lực đạt 100 điểm trở lên; thi đỗ các trường THPT chuyên trong và ngoài tỉnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các em học sinh được học tập các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phần đầu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là năm thứ 3, huyện Hưng Hà tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi vào lớp 10, qua đó giúp các em nâng cao nhận thức lý luận chính trị, tạo động lực để các em hăng hái học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm của bản thân, nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

BẢO AN

## HỘI ĐỒNG TƯ VẤN...

(Tiếp theo trang 1)

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã công bố quyết định thành lập và thông qua dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.

## Hơn 100 VĐV tham gia thi đấu giải võ thuật các CLB tỉnh



Võ sinh các CLB tham gia đồng diễn võ thuật tại giải.

Sáng ngày 30/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải võ thuật các CLB tỉnh.

Giải võ thuật thu hút hơn 100 VĐV đến từ 21 CLB tham gia tranh tài ở 12 nội dung thi đấu. Tại lễ khai mạc, các CLB đã tham gia đồng diễn võ thuật thể hiện ý chí quyết tâm, bản lĩnh vững vàng, sự tự tin và kỹ năng kỹ thuật của các võ sinh. Đây không chỉ là dịp võ sinh từ các CLB giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn phát hiện, tuyển chọn kịp thời VĐV xuất sắc bổ sung vào đội tuyển của tỉnh để tham gia thi đấu tại các giải võ thuật cấp khu vực và toàn quốc.

Nhiều năm qua, các bộ môn võ thuật ngày càng thu hút nhiều thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh tham gia tập luyện, qua đó góp phần đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và nhân lên tinh thần thượng võ trong thể hệ trẻ.

TÚ ANH

## CỤC THUẾ THÁI BÌNH TRIỂN KHAI LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN THUẾ

Với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp đồng thời đánh giá khách quan việc cung cấp dịch vụ công, thực thi chức trách, nhiệm vụ liên quan đến người nộp thuế (NNT) của cơ quan thuế các cấp, ngành thuế tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của NNT đối với sự phục vụ của cơ quan thuế năm 2024. Theo đó, thời gian thực hiện khảo sát, đánh giá về sự hài lòng của NNT được thực hiện từ ngày có quan thuế ban hành thông báo đến hết ngày 30/9/2024, áp dụng với các dịch vụ công do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 01/01/2024 đến thời điểm NNT cho ý kiến đánh giá. Đối tượng đánh giá là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh; NNT thuộc diện quản lý trực tiếp hoặc NNT có thực hiện thủ tục hành chính thuế với Cục Thuế tỉnh Thái Bình hoặc các Chi cục Thuế trực thuộc tại thời điểm đánh giá. NNT sẽ thực hiện đánh giá trên công cụ khảo sát Google form, có thể truy cập theo đường link để thực hiện đánh giá cho từng cơ quan thuế hoặc sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR code theo từng cơ quan thuế quản lý. Đường link truy cập và mã QR code được cập nhật trên Website Cục Thuế tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: <https://thaibinh.gdt.gov.vn> và được gửi đến địa chỉ email của NNT.

## DANH SÁCH ĐƯỜNG LINK VÀ MÃ QR CODE

## 1. Danh sách đường link theo từng cơ quan thuế:

Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp	Địa chỉ đánh giá
Cục Thuế tỉnh Thái Bình	<a href="https://canvato.net/si/Mezk3">https://canvato.net/si/Mezk3</a>
Chi cục Thuế khu vực Thành phố - Vũ Thư	<a href="https://canvato.net/si/1G0FL">https://canvato.net/si/1G0FL</a>
Chi cục Thuế khu vực Quỳnh Phụ - Hưng Hà	<a href="https://canvato.net/si/ORop1">https://canvato.net/si/ORop1</a>
Chi cục Thuế khu vực Tiên Hải - Kiến Xương	<a href="https://canvato.net/si/wRTEG">https://canvato.net/si/wRTEG</a>
Chi cục Thuế huyện Đông Hưng	<a href="https://canvato.net/si/Y1GvW">https://canvato.net/si/Y1GvW</a>
Chi cục Thuế huyện Thái Thụy	<a href="https://canvato.net/si/UqwmZ">https://canvato.net/si/UqwmZ</a>

## 2. Danh sách mã QR code theo từng cơ quan Thuế:

